

TỈNH ỦY HẬU GIANG

Số 258^{*} -BC/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vị Thanh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Thực hiện Công văn số 4020-CV/BTCTW, ngày 14/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc báo cáo sơ kết 5 năm (2012 - 2017) thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (gọi tắt là Quy định số 101-QĐ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 101-QĐ/TW

I. Tình hình chung

1. Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có 12 đảng bộ thuộc gồm: 05 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh; 76 xã, phường, thị trấn, 527 tổ chức cơ sở đảng; 1.682 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 32.295 đảng viên (trong đó dự bị 1.739 đảng viên, nữ 10.196 đảng viên, dân tộc thiểu số 579 đảng viên, tôn giáo 442 đảng viên). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hậu Giang là 19.512 người. Trong đó: Cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện khối Nhà nước là 1.640 người. Viên chức đơn vị sự nghiệp Nhà nước là 15.376 người. Cán bộ, công chức cấp xã là 1.603 người. Cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện là 893 người. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tầm nhìn chiến lược; năng động trong lãnh đạo, đáp ứng được quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện Quy định 101-QĐ/TW

- Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan trong việc tổ chức, triển khai quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư đã tạo nhận thức trong việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị được nâng lên, góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- *Khó khăn*: Việc lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, một số cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những vướng mắc, gây khó khăn trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao.

II. Kết quả thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong 05 năm qua

1. Tình hình thực hiện Quy định

1.1. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng

- *Công tác triển khai, quán triệt*: Hàng năm tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt chuyên đề học tập về Bác cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ nội dung về trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Kết quả, trong Đảng đã tổ chức được 291 lớp, với 26.168 đảng viên dự, đạt 99,39% so tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Số đảng viên còn lại do bận công tác, đau ốm, thai sản, đi học... được tổ chức học tập tại chi bộ. Qua học tập 100% đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình gắn với đăng ký làm theo chuyên đề năm 2013 để thông qua tập thể chi bộ nơi sinh hoạt góp ý, giám sát quá trình thực hiện.

- *Công tác chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Quy định số 101-QĐ/TW*: Sau khi tiếp thu Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng việc ban hành các văn bản^[1]

^[1] Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 03/4/2013 về “Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 29/8/2016 về “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 12/9/2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 31/10/2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Đồng thời, hàng năm (từ năm 2013 - 2017) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đưa nội dung thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư vào Nghị quyết hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cụ thể đã ban hành các văn bản như: Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 16/4/2013 “Về việc học tập chuyên đề năm 2013 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quân chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng ra quần chúng nhân dân”; Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 09/01/2014 về “Học tập chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 25/12/2014 về “Học tập chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU ngày 09/01/2017 về “Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU ngày 03/02/2017 về “Học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 05/5/2017 về Học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2017.

- *Công tác đánh giá sơ kết việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với sơ kết, tổng kết Chi thị số 03-CT/TW và Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:* Việc thực hiện nêu gương giúp cho cán bộ, đảng viên vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên đều có ý thức tự giác, tích cực thực hiện 7 nội dung theo Quy định 101-QĐ/TW, giữ gìn đoàn kết nội bộ, có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tốt tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Chấp hành thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- *Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW:* Được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm gắn với kiểm tra thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên*”, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hàng năm đều có xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương và của cấp ủy các cấp đạt chất lượng cao.

+ *Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy:* Cấp ủy các cấp trong tỉnh tiến hành kiểm tra 631 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 15^[2]; Huyện ủy và tương đương kiểm tra 110; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 399; chi

[2] Đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương; đồng chí Tỉnh ủy viên Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành; đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí UVBCH Đảng bộ Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành; đồng chí đảng ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội; đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A.

bộ kiểm tra 107. Cấp ủy các cấp trong tỉnh tiến hành giám sát 1.410 lượt đảng viên. Trong đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy giám sát 12^[3]; huyện ủy và tương đương giám sát 160; đảng ủy cơ sở giám sát 1.023; chi bộ giám sát 215.

+ *Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp*: Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 135 lượt đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và tương đương kiểm tra 75, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 60. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành giám sát 262 lượt đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát 19^[4]; Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và tương đương giám sát 184; Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát 59.

- *Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kỷ luật Đảng*: Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp nhận 74 đơn thư tố cáo. Qua phân loại số đơn phải giải quyết là 48 đơn. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết 01^[5]; Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và tương đương giải quyết 37; đảng ủy cơ sở giải quyết 10 đơn. Kết quả giải quyết có 10 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Về xử lý kỷ luật: Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 158 trường hợp, với các hình thức như: Khiển trách 80; cảnh cáo 67; cách chức 06; khai trừ 05. Cấp xử lý: Tỉnh ủy xử lý 02^[6]; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý 01^[7]; Cấp ủy huyện và tương đương xử lý 06; Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và tương đương xử lý 14; Đảng ủy cơ sở xử lý 80; chi bộ xử lý 55.

- *Những cách làm mới, sáng tạo*: Quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, các cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức gương mẫu về tư tưởng chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu gương về rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh; nêu gương về phong cách làm việc, tích cực và tự giác thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết nội bộ; gương mẫu, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là những giải pháp

[3] Đồng chí Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vị Thủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ngã Bảy.

[4] Đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy; đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; đồng chí Phó Bí thư Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A; đồng chí Phó Bí thư Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội; đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

[5] UBKT Tỉnh ủy giải quyết đơn tố cáo đối với đồng chí Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ.

[6] Khai trừ đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vị Thủy; khai trừ đồng chí Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Vị Thanh.

[7] Cảnh cáo đồng chí Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ.

ơ bản tạo sức lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm, nên tự giác tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể.

Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; từ đó ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, vào hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, vào trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Cấp tỉnh và nhiều địa phương có sáng kiến tổ chức các hình thức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên như: tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy - chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò của đại biểu dân cử trong việc tiếp xúc cử tri, công bố số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của cơ quan, đơn vị để nhân dân phản ánh về tinh thần trách nhiệm, thái độ thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân... Qua đó vừa tiếp thu ý kiến của nhân dân, vừa kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ, phong cách giao tiếp, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Một số ngành, địa phương đã xây dựng các phong trào, các mô hình để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nêu gương như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; phong trào nêu cao “Trách nhiệm của từng chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên trong xây dựng nông thôn mới tại gia đình”; phong trào “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm” của lực lượng vũ trang; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của lực lượng Công an; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành Giáo dục và Đào tạo; thực hiện “12 điều y đức” của ngành Y tế; “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân; phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Tuổi trẻ Hậu Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, học tập “Những lời căn dặn của Người với đoàn viên, thanh niên về lý tưởng sống, về lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” của Liên đoàn Lao động; “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi; “Khát vọng sống”, “Cảm thông và chia sẻ” của Hội Chữ thập đỏ... Nêu gương trong xây dựng mối quan hệ và phong cách tiếp xúc với nhân dân như thực hiện “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu nhân dân; không thờ ơ, trước những bức xúc của nhân dân; không nhận đưa hối lộ, nhận đút lót dưới bất cứ hình thức nào), “3 đúng” (đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan; đúng quy trình, đúng hẹn trong tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ; đúng pháp luật, công tâm khách quan khi hòa

giải tranh chấp khiếu nại), “3 nên” (nên vui vẻ khi giao tiếp với nhân dân; nên xin lỗi nhân dân khi làm sai; nên cảm ơn khi nhân dân đóng góp) và “3 chống” (chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, thiếu trung thực; chống biểu hiện tham vọng chức quyền, gia trưởng, độc đoán, trù dập; chống đùn đẩy trách nhiệm, chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ),...

- *Việc báo cáo định kỳ hàng năm về Trung ương*: Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ban xây dựng đảng tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về Trung ương gắn với báo cáo sơ, tổng kết Chi thị số 03-CT/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- *Công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong triển khai, đôn đốc thực hiện Quy định này*: các ngành có liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai, quán triệt học tập và thực hiện Quy định 101-QĐ/TW; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết để kịp thời rút ra kinh nghiệm, từ thực tiễn phục vụ công tác kiểm tra, giám sát ngày càng hiệu quả.

1.2 Đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu

1.2.1. Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác hàng năm: có 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký làm theo Bác, năm 2017 đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phân đầu của đảng viên, trong đó đều xác định rõ kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ theo nội dung Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư để thực hiện, dưới sự giám sát của cấp ủy chỉ bộ nơi cán bộ, đảng viên công tác và sinh hoạt, kể cả cấp ủy nơi cư trú.

1.2.2. Công tác tự phê bình, kiểm điểm hàng năm: xác định tự phê bình và phê bình là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng, là phương pháp căn bản để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, là một biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Cấp ủy các cấp triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tự phê bình và phê bình được coi trọng, trong đó tập trung vào vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Trong thực hiện đã tạo ra được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được khắc phục; ý thức trong phòng chống tham nhũng, lãng

phí, quan liêu, tinh thần trách nhiệm với công việc, tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng nâng cao.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (năm 2016 so với 2013) đạt “*Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu*” tỷ lệ giảm 3,52%, “*Hoàn thành tốt nhiệm vụ*” tỷ lệ tăng 36,47% và “*Hoàn thành nhiệm vụ*” tỷ lệ tăng 10,43% cho thấy việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng chất lượng, đúng với Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, khắc phục bệnh thành tích; chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng thực chất, đặc biệt không còn tổ chức cơ sở đảng yếu, kém.^[8]

2. Đánh giá chung

2.1. *Ưu điểm*: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hội nghị, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền Quy định số 101-QĐ/TW và chuyên đề năm 2013, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Quá trình thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên*”, nay là Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 “*Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ*”.

- Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác dụng tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên.

[8] - *Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh”* năm 2013 đạt tỷ lệ 90,06%, năm 2014 đạt 50,21%, năm 2015 đạt 67,18%, năm 2016 đạt 49,71%. Trong đó, tổ chức cơ sở đảng đạt “*Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu*” năm 2013 chiếm 24,70%, năm 2014 chiếm 22,13%, năm 2015 chiếm 29,04%, năm 2016 chiếm 21,18%. Tổ chức cơ sở đảng “*Hoàn thành tốt nhiệm vụ*” năm 2013 chiếm 7,78%, năm 2014 chiếm 45,30%, năm 2015 chiếm 28,60%, năm 2016 chiếm 44,25%. Tổ chức cơ sở đảng “*Hoàn thành nhiệm vụ*” năm 2013 chiếm 1,73%, năm 2014 chiếm 8,94%, năm 2015 chiếm 6,27%, năm 2016 chiếm 12,16%. Riêng năm 2013, tổ chức cơ sở đảng “*Yếu kém*” chiếm 0,42%.

- *Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên: “hoàn thành tốt nhiệm vụ”* năm 2013 đạt tỷ lệ 77,90%, năm 2014 đạt 75,45%, năm 2015 đạt 78,97%, năm 2016 đạt 74,64%. Trong đó, đảng viên “*hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*” năm 2013 đạt 15,46%, năm 2014 đạt 15,28%, năm 2015 đạt 12,58%, năm 2016 đạt 15,09%. Đảng viên “*Hoàn thành nhiệm vụ*” năm 2013 đạt tỷ lệ 6,74%, năm 2014 đạt 10,29%, năm 2015 đạt 20,29%, năm 2016 đạt 9,37%. Đảng viên “*không hoàn thành nhiệm vụ*” năm 2013 chiếm tỷ lệ 1,15%, năm 2014 chiếm 0,64%, năm 2015 chiếm 0,74%, năm 2016 chiếm 0,90%.

- Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo được tiến hành toàn diện ở các tổ chức đảng, có sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên của cấp ủy, sự phối hợp tốt giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan tạo hiệu quả trong việc giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên.

- Công tác nắm tình hình phát hiện, xác định và quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ngày càng được quan tâm hơn; việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đa số vi phạm được xử lý nghiêm, đúng lỗi phạm. Qua kiểm tra, đã có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn. Hầu hết đảng viên đều nghiêm chỉnh chấp hành quyết định kiểm tra; sau khi được kết luận, các tổ chức, cá nhân liên quan đã khắc phục khuyết điểm, sai phạm.

2.2. *Hạn chế:* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Việc đăng ký các nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của một số ít cán bộ, đảng viên chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao. Trong thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương còn một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong dẫn đến vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

2.3. *Bài học kinh nghiệm*

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp là nhân tố quyết định hiệu quả chất lượng đối với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW; phát huy cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan tham mưu giúp việc.

- Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc khoa học; kịp thời phát hiện, biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định 101-QĐ/TW.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ: Các cấp ủy tiếp tục quán triệt việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tự học, tự rèn luyện, phát huy tốt nhất tinh thần phong gương mẫu trong học tập, công tác.

2. Giải pháp trong thời gian tới: Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp chỉ đạo thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và của cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ” theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm, trong đó chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp.

- Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xác định nội dung tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư là một nội dung trong chương trình, kế hoạch, nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm.

- Thường xuyên phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trên cơ sở

đó, hàng năm ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; trong thực hiện phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng đảng, các ngành liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm phát huy tác dụng, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Trên đây là kết quả sơ kết 5 năm việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo Ban Tổ chức Trung ương./.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương,
- Vụ Địa phương III, BTCTW,
- Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Phó vụ trưởng
Vụ Địa phương III, BTCTW,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban xây dựng đảng tỉnh,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

